

สรุปโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เพื่อเสริมองค์ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ครอบครัว และความรุนแรงในครอบครัว และเสริมสร้างพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย การป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านระบบ Video Conference

โครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เพื่อเสริมองค์ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ครอบครัว และความรุนแรงในครอบครัว และเสริมสร้างพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย การป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในข้อกำหนดเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน วินัยและการป้องกันการกระทำผิดวินัย รวมทั้งกฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้ข้าราชการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมได้แก่ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับที่มีความสนใจ จำนวน ๓๐ คน เข้าร่วมอบรมผ่านระบบ VDO Conference ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลทองแสนขัน

สรุปผลการประเมินโครงการโครงการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน : โครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เพื่อเสริมองค์ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ครอบครัว และความรุนแรงในครอบครัว และเสริมสร้างพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย การป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ บุคลากรสามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรม ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานได้

รายงานผลการดำเนินงาน

๑. ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการและการประเมินโครงการ

จากนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติงานโดยใช้ “คุณธรรมนำการพัฒนา” สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ โดยสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นคนเก่งและคนดี มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น เป็นมืออาชีพยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรภาครัฐปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมในหน่วยงาน เกิดความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริต และประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ จึงจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เพื่อเสริมองค์ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ครอบครัว และความรุนแรงในครอบครัว และเสริมสร้างพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย การป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๖๗๘ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีคุณธรรม จริยธรรมในการทำงานต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในข้อกำหนดเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนวินัย และการป้องกันการกระทำผิดวินัย รวมทั้งกฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้ข้าราชการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๓. ระยะเวลาดำเนินการ สถานที่ และกลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลาดำเนินการ วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘

สถานที่ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลทองแสนขัน

กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลทองแสนขัน จำนวนทั้งสิ้น ๓๐ คน

๔. ผลการประเมินโครงการ

๔.๑. บุคลากรผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐ คน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference

๔.๒. บุคลากรที่ผ่านการอบรมฯ สามารถนำความรู้ ความเข้าใจในข้อกำหนดเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนวินัยและการป้องกันการกระทำผิดวินัย รวมทั้งกฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง



ผู้รายงาน

(นายพิรวัส สแสงทอง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รูปภาพการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เพื่อเสริมองค์ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับ
เด็กและเยาวชน ครอบครัว และความรุนแรงในครอบครัว และเสริมสร้างพัฒนาทางด้านจริยธรรม
และการรักษาวินัย การป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านระบบ Video Conference
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลทองแสนขัน
วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

